



ประกาศคณะกรรมการแพทยศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติในการบริหารเงินทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

เพื่อให้การบริหารและการจัดการเงินทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ โครงการวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงโครงการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางคลินิก/การทดสอบเครื่องมือทางคลินิก และค่าตอบแทนในการดำเนินโครงการ ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เอื้อต่อการพัฒนาคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัฒนากิจการรณวิวิจัยของคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมติคณะกรรมการบริหารประจำคณะกรรมการแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕.๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติในการบริหารเงินทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกทุกกรณี ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติในการบริหารเงินโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน

๒. ในหลักเกณฑ์นี้

“โครงการ” หมายถึง โครงการวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรม และโครงการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางคลินิก/การทดสอบเครื่องมือทางคลินิก

“โครงการวิจัย” หมายถึง โครงการที่ดำเนินงานโดยมีการศึกษาค้นคว้า สำนวจวิเคราะห์ หรือทดลองเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำไปใช้ประโยชน์เชิงประยุกต์ รวมถึงงานวิจัยที่ทำในห้องปฏิบัติการและ/หรือในสัตว์ทดลอง โดยมีบุคลากรของคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินงาน หรือเป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือบุคลากรภายนอกคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงการสร้างและพัฒนาประดิษฐ์นวัตกรรม

“โครงการพัฒนานวัตกรรม” หมายถึง โครงการที่ดำเนินงานโดยมีการศึกษาค้นคว้า สำนวจวิเคราะห์ หรือทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งการสร้างและพัฒนาประดิษฐ์นวัตกรรม โดยมีบุคลากรของคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินงาน หรือเป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือบุคลากรภายนอกคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“โครงการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางคลินิก/การทดสอบเครื่องมือทางคลินิก” หมายถึง การศึกษาวิจัยในมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าหรือยืนยันผลทางคลินิก ผลทางเภสัชวิทยา และ/หรือผลทางเภสัชพลศาสตร์อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย และ/หรือเพื่อค้นหาอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย และ/หรือเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผล โดยมีบุคลากรของคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินงาน หรือเป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือบุคลากรภายนอกคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ทุนวิจัย” หมายถึง เงินทุกหมวดในโครงการวิจัยที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยโดยบุคลากรของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“แหล่งทุนภายนอก” หมายถึง แหล่งทุนจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ หรือ Overhead charge)” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

๓. หัวหน้าโครงการต้องจัดสรรงบประมาณของโครงการเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) ตามแนวทางดังต่อไปนี้

๓.๑ โครงการต้องจัดสรรงบประมาณไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดำเนินงานเพื่อเป็น ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) โดยให้นำส่งเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนร้อยละ ๓ และนำส่งเป็นเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนร้อยละ ๕ และนำส่งเป็นเงินรายได้เข้าภาควิชา/สาขาวิชา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้ดำเนินโครงการหลัก จำนวนร้อยละ ๒

๓.๒ กรณีโครงการไม่ได้กำหนดงบประมาณค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) ต้องจัดสรรงบประมาณไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดำเนินงาน (ไม่นับรวมค่าครุภัณฑ์) ให้นำส่งเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนร้อยละ ๓ และนำส่งเป็นเงินรายได้เข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนร้อยละ ๕ และนำส่งเป็นเงินรายได้เข้าภาควิชา/สาขาวิชา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้ดำเนินโครงการหลัก จำนวนร้อยละ ๒

๓.๓ กรณีโครงการไม่ได้กำหนดงบประมาณค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) แต่มีค่าตอบแทนผู้บริหารโครงการ และ/หรือค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นข้าราชการ และ/หรือเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นำส่งเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนร้อยละ ๓ และนำส่งเป็นเงินรายได้เข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนร้อยละ ๕ และนำส่งเป็นเงินรายได้เข้าภาควิชา/สาขาวิชา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้ดำเนินโครงการหลัก จำนวน ร้อยละ ๒ ของค่าตอบแทนผู้บริหารโครงการ และ/หรือค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย

๓.๔ กรณีบุคลากรสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปปฏิบัติงานตาม โครงการ หรือเป็นที่ปรึกษาและได้รับค่าตอบแทน หรือได้รับค่าจ้าง ให้นำส่งเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนร้อยละ ๓ และนำส่งเป็นเงินรายได้เข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนร้อยละ ๕ และนำส่งเป็นเงินรายได้เข้าภาควิชา/สาขาวิชา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้ดำเนินโครงการหลัก จำนวนร้อยละ ๒ ของค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง

แนวทางการนำส่งค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ	แนวทางการนำส่ง ค่าบริหารโครงการ	รายละเอียดจำนวนเงินที่ต้องนำส่ง (ร้อยละ)		
		กองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ภาควิชา/สาขาวิชา สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓.๑	ให้นำส่งค่าบริหารโครงการ ไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดำเนินงาน	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๒
๓.๒	ให้นำส่งค่าบริหารโครงการ ไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดำเนินงาน (ไม่นับรวมค่าครุภัณฑ์)	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๒
๓.๓	ให้นำส่งค่าบริหารโครงการ ของค่าตอบแทนผู้บริหาร โครงการ และ/หรือค่าตอบแทน คณะผู้วิจัย	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๒

ชื่อ	แนวทางการนำส่ง ค่าบริหารโครงการ	รายละเอียดจำนวนเงินที่ต้องนำส่ง (ร้อยละ)		
		กองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ภาควิชา/สาขาวิชา สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓.๔	ให้นำส่งค่าบริหารโครงการ ของค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๒

๔. กรณีแหล่งทุนภายนอกหน่วยงานของรัฐ ที่มีระเบียบและการขอยกเว้นการนำส่งค่าบริหารโครงการ (Overhead) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ยกเว้นการนำส่งค่าบริหารโครงการ (Overhead) เข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำส่งเข้าเป็นเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำส่งเข้าเป็นเงินรายได้เข้าภาควิชา/สาขาวิชา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้ดำเนินโครงการหลัก

๕. เกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

๕.๑ จัดสรรค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) ร้อยละ ๓ เข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณที่ได้รับเงิน

๕.๒ จัดสรรค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) ร้อยละ ๕ เข้าเป็นเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕.๓ จัดสรรค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) ร้อยละ ๒ เข้าเป็นเงินรายได้ภาควิชา/สาขาวิชา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้ดำเนินโครงการหลัก โดยจัดสรรในปีงบประมาณถัดไปเต็มจำนวน ทั้งนี้ หากภาควิชา/สาขาวิชา มีเงินเหลือจ่ายสามารถนำสะสมเป็นเงินรายได้ของภาควิชา/สาขาวิชา และให้จัดทำแผนขอใช้งบประมาณตามรอบระยะเวลาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนด

๖. ในการปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑ์นี้ ให้หัวหน้าโครงการเสนอให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้วินิจฉัย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์